

UBND TỈNH THÁI BÌNH  
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 356/SGDDĐT-VP

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng  
"Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam"  
và "tháng hành động vì môi trường thế giới"

Thái Bình, ngày 21 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: - Các phòng Giáo dục và đào tạo huyện, thành phố;  
- Các trường THPT, TTGDNN- GDTX các huyện,  
thành phố;  
- TTGDĐT tỉnh, Trường MN Hoa Hồng.

Thực hiện công văn 1963/BGDĐT-KHCNMT ngày 16/5/2018 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018 và công văn 1964/BGDĐT-KHCNMT ngày 16/5/2018 về việc tổ chức các hoạt động thực hiện tháng hành động vì môi trường thế giới" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 của Bộ GD&ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện triệt để để Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 25 tháng 3 năm 2015; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về môi trường; Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 27/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020.

2. Đẩy mạnh việc tuyên truyền và phổ biến các chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về các vấn đề liên quan đến biển và hải đảo; tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Nâng cao ý thức trách nhiệm đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ Quốc cho cán bộ, giảng viên, giáo viên sinh viên, học sinh và học viên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh và học viên về vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo; về phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Lồng ghép các kiến thức về tài nguyên môi trường biển, hải đảo; phát triển kinh tế biển; vai trò của môi trường biển đối với con người; tuyên truyền về các hoạt động hợp tác quốc tế trên biển.

Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Môi trường thế giới năm 2018 nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, trong đó chú trọng việc xử lý rác thải nhựa của đơn vị; khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường.

3. Tích cực tổ chức chiến dịch ra quân làm sạch bãi biển và các khu sinh thái biển, các hoạt động thể thao dưới nước hoặc trên bờ biển; thu gom chất thải, rác thải ven biển và trên hải đảo, không thải rác thải nhựa ra môi trường( đặc biệt là các đơn vị trên địa bàn huyện Tiền Hải và Thái Thụy); ra quân làm vệ sinh môi trường, thực hiện các hoạt động thu gom và tái chế chất thải nhựa, túi ni lông tại đơn vị, trường học các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các khu dân cư.

4. Thực hiện treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề ngày môi trường Thế giới 2018 "Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon" tại trường học, khu vực quanh trường học. Phát động trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường tạo cảnh quan môi trường xanh đẹp.

Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện của các nhà trường, các cơ sở giáo dục. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Văn Thiệp**